



ประกาศโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เรื่อง รายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีดังนี้

๑.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวมสุลีธา มะแซ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒	นางสีอน๊ะ แมะเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	นายชุลกิฟลี สาหะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔	นางกามีละห์ ตือเลาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕	นายพีระพล โชติกสถิตย์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๖	นางธัญชนก ชัยสิงห์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๗	นางสาวมารีนา แวปามะ	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
๘	นายบาฮารี แม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๙	นางรอสนี แวป้อซา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐	น.ส.อัสมัด อาแว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑	นายณัฐพงศ์ อินทองคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒	นางสาส์ณี ตะโละมือแย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๓	น.ส.อารชะ ดาโอะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	น.ส.อาลีนา บินยูโซะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๕	น.ส.ดารียะห์ ตะเยาะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖	นางอามีเนาะ ราแดง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	นายอับดุลการีม สาแม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
๑๘	น.ส.ซานิยาห์ ลอแมง	เภสัชกรชำนาญการ
๑๙	นายการีมี่ ปือราเฮ็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๐	นางพาตีเมาะ นิแว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพชรกอน อาแวกาจิ	นักจิตวิทยา

๑.๓ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายอิบรอเฮง ดอหมินารอ	นักวิชาการพัสดุ
๒	นางแวสุไไฮลา ดาราหมานเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓	นางสาวซุลฟาร์ มะรือซะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๔	นางสาวซารีณี มะยา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๕	นางสาวนิตยา สาหะดอเลาะ	ผู้ช่วยทันตแพทย์
๖	นายอานูวา สาลาโต	พนักงานบริการ (สนาม)
๗	นางกรรณิกา อินทองคำ	นักวิชาการพัสดุ
๘	นางสาวนุรีซัน อาลี	พนักงานซักฟอก

๒. ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก มีดังนี้

๒.๑ ข้าราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายแอนซอรี อาลี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒	น.ส.อารีญา พีร์ซี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓	น.ส.ฮาซิมี่ วาเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔	นางนิตยา กิจชอบ	นักโภชนาการชำนาญการ
๕	น.ส.นุรือมาน ซีเซ็ง	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
๖	นางพจนา เม่งอำพัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗	น.ส.ฟารียาล นิสะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๘	น.ส.ฟามีละห์ มีดิง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๙	นางมัซวาร์่า บูโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐	นายศรีสุข ขวัญคง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๑	น.ส.พัชณี ธีร์รา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒	นายโจม เสนแก้ว	แพทย์แผนไทยชำนาญการ
๑๓	นางโคจิรัตน์ เบ็ญนาวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	นายอำมาร์ ดารามะ	เภสัชกรชำนาญการ
๑๕	นางแวซารีนา รายอคาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๖	นายกฤษฏา กิตอจะแจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๗	น.ส.ฮาซามา สาเมาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๘	น.ส.ซาวีเยะ เปาะจิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๙	นางณัฐนันท์ แสงจ้าย	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๒๐	น.ส.พิทักษ์ณา มณีพันธุ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

๒.๑ ข้าราชการ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๑	นายยูโซะ ตือเลาะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๒	น.ส.วศินี ศรีประเสริฐ	ทันตแพทย์ชำนาญการ
๒๓	นางจันทร์จิรา อินทรราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๔	นายมุหัมมัดอัฟวัน สิมอปาแล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒๕	น.ส.วาฮิดาห์ ลอแมง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๖	นางจุไรรัตน์ สกุลจิ้น	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๒๗	นางสาวนุรออาซีลา จินาแวน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๒๘	นางนิรุรีดา ตาเหร่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒๙	น.ส.นิซุไรนี อีซอ	เภสัชกรชำนาญการ
๓๐	นางอ๊กมา บากา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๑	นางนิอัสนา นิเซ็ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓๒	น.ส.นียตา ศิริวัลลภ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๓๓	น.ส.สุภาวดี ใจห้าว	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
๓๔	นายต่วนมะสักรี รายนาคาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๕	นายแวซูลกิฟลี มะดาเอ็ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๖	น.ส.นุรียะ ดินนาวา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๗	นางสาวมารินิ เปาะสุ	นักโภชนาการชำนาญการ
๓๘	น.ส.สาพินี แซหมีะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓๙	นางจิวรรณ แสงสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๐	น.ส.รอฎียะห์ รอฮิตี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๑	นางมาเรียม อิสลามธรรมธาดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๒	นายชัยวิช ทวีโชคพงศา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
๔๓	น.ส.แวฮุสนา แวดือเร๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๔	น.ส.ต่วนฮานีชะห์ ต่วนสะนิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๕	นางอาณิตตา เมฆารัฐ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางนุรียาม มิ่งประเสริฐกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๗	นายอิตรีส มะเร๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๘	นายมะซำซู กือเต๊ะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔๙	น.ส.ปาตีฮะห์ ยายอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕๐	น.ส.ซุไลดา สะบูติง	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
๕๑	น.ส.กาญจนา สาแมแวน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๒ พนักงานราชการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางอายุชะห์ สาอูวา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒	นางสาวนีนัน อุมูดี	นักวิชาการพัสดุ
๓	นางสาวมุตตลา ดอเลาะ	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๔	นายกิตติพันธ์ มะลิลา	นักวิชาการพัสดุ
๕	นายมาหะมะนัสรูดีน แวสุหลง	เจ้าพนักงานธุรการ
๖	นางกานดา แจ่มกมล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๒.๓ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายอัศวาน ตาละ	นักวิชาการสาธารณสุข
๒	นางสาวรุสนี ตาปู	พนักงานบัตรรายงานโรค
๓	นางสาวพาชีรา เจะยา	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
๔	นางสาวซารียะ ลายะ	พนักงานบัตรรายงานโรค
๕	นางสาวพาลีชะห์ รอนิง	พนักงานบัตรรายงานโรค
๖	นางสาวสู่อัด๊ะ ยีปง	พนักงานประจำห้องยา
๗	นางสาวฮัสนะห์ แม	พนักงานประจำตึก
๘	นางสาวอัสวานี มะสุยี่	นักวิชาการการเงินและบัญชี
๙	นางสาวอามีเนาะ โตะปาแซ	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๐	นายมะยาโก๊ะ อูเซ็ง	พนักงานแปล
๑๑	นางนุรอนีย์ หะยีมะดีอะระ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๒	นายอิรฟาน ยูโซะ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๑๓	นายอับดุลฮาติม สมัตถนาค	พนักงานรักษาความปลอดภัย
๑๔	นายพีตรี ปือราเฮงดีอรา	ผู้ช่วยพยาบาล
๑๕	นายมูหะมะโบนยา อูมา	พนักงานขับรถยนต์
๑๖	นางสาวอือชะห์ เจะหะ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
๑๗	นางสาวสีตรีอกีเยาะ สนิกอเต็ง	พนักงานซักฟอก
๑๘	นางสาวอิสมีราง บานอ	พนักงานบริการ
๑๙	นายซูไฮรี แมแล	พนักงานรักษาความปลอดภัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอดุลย์ เร็งมา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

